

## S 7- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019

(Thời gian: 120 phút)

### Phần I. Câu (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các yêu cầu:

Trong cuộc sống chúng ta, ai cũng có một niềm đam mê cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường.

Niềm đam mê luôn đáng quý và đáng trân trọng, nó luôn là niềm hy vọng, niềm lạc và niềm tin lớn nhất cho mỗi người sống, niềm đam mê và hy vọng ngày mai.

Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, khó khăn và thách thức, còn người trẻ chúng ta không hề biết.

Thách thức lòng đam mê của con người, bao khó khăn, thử thách và những bất hạnh xảy ra vào lúc ta không ngờ đến nhất, phải vượt qua nó thì ta mới có thể vươn lên trên đôi chân của mình. Tuy vậy nhưng không phải ai cũng vượt qua, có những người vì nể sợ thất bại cho sự phẫn nộ, chửi rủa tìm kiếm sự trừng phạt, ngã gục xuống và than thân trách phận trước giống loài của cuộc đời.

Bắt đầu trong chúng ta cũng từng tìm kiếm khát vọng mãnh liệt – đó là khát vọng sống và luôn vươn lên là chính mình. Cuộc sống có thể luôn tràn ngập sự hối hả, óan huyên nhưng hãy học cách chấp nhận và vượt qua nó.

Có những người hiểu sự giận dữ xung quanh chúng ta có thể giúp ta vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống như việc bán bánh mì khi hôm nay bán được nhiều có thì mua thêm cho ngày mai, mẹ chú bé bán báo góp nhặt từng đồng lẻ vì muốn mua cho mẹ một chiếc bông ngày rét, mẹ chú bé khuy tất để mẹ ngủ ấm hay chính là niềm vui của cô bé nghèo khi nhận được chiếc bánh mì thì... Có rất nhiều người vượt qua khó khăn là nhờ lòng can đảm, bản thân nhìn lại chính bản thân mình, khám phá rồi tìm ra lối đi cho cuộc sống của bản thân.

(Nguồn <http://khoaхоcthođai.vn/ky-dieu-tu-nhung-dieu-binh-di-3284.html>)

1. Trong văn bản, người viết có ý nghĩa gì về con người?

2. Vì sao ra các đoạn về mẹ chú bé bán bánh mì, mẹ chú bé bán báo, mẹ chú bé khuy tất... có tác dụng gì?

3. Người viết thể hiện như thế nào về những người vì nể sợ thất bại cho sự phẫn nộ, chửi rủa tìm kiếm sự trừng phạt, ngã gục xuống và than thân trách phận trước giống loài của cuộc đời?

4. Anh/ cô có đồng tình với quan niệm: Cuộc sống có thể luôn tràn ngập sự hối hả, óan huyên nhưng hãy học cách chấp nhận và vượt qua nó? Nếu không lý do vì sao.

### Phần II. Làm văn (7,0 điểm)

#### Câu 1. (2,0 điểm)

Hãy viết bài văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của “sống khát vọng” trong cuộc sống hôm nay của giới trẻ.

#### Câu 2. (5,0 điểm)

Trong truyện *Văn học*, nhà văn Kim Lân tả nhân vật Tràng về hai lần gặp nhân vật “th”:

Lần đầu, Tràng kéo xe thóc liên tục lên thị trấn, Tràng chửi mắng câu vu vạ: “Mười năm cày cấy mà giờ/Liêu mà xe bò về anh nhỉ”. Lần thứ hai, “hỏi chuyện anh ra thì là ai. Hôm nay thì rách quá, áo quần thì rách nát, trên cái khuôn mặt lấm lem còn thấy hai con mắt”. Sau đó, anh mới “bắt đầu bán bánh” và anh nói câu “Này nói là anh có vợ rồi thì ra khuôn mặt anh lên xe rồi cùng về”, Tràng đã đi về nhà.

(Kim Lân - *Ngữ văn 12*, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.26 và tr.27)

Phân tích hình ảnh nhân vật Tràng trong hai lần miêu tả trên, tác giả làm nổi bật sự tâm lòng của nhà văn dành cho người nông dân.

.-----H T-----